

HƯNG HÀ

Hướng tới kinh tế số, xã hội số, công dân số

Với mục tiêu từng bước đưa chuyển đổi số vào cuộc sống, huyện Hưng Hà đã có nhiều cách làm hiệu quả như xây dựng 3 đề án chuyển đổi số từ lĩnh vực giáo dục, cải cách hành chính và chuyển đổi số cấp xã, từ đó tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực.



Việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Một trong 3 đề án chuyển đổi số mà huyện Hưng Hà triển khai sớm đó là chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trường THCS Lê Danh Phương (thị trấn Hưng Hà) là đơn vị tiên phong đưa chuyển đổi số vào giảng dạy và học tập bằng việc áp dụng mô hình dạy học thông minh. Thấy giáo Hoàng Anh Quyền cho biết: Từ khi nhà trường trang bị phòng học thông minh thì thầy và trò rất hào hứng trước công nghệ mới. Bản thân

tôi đã chuẩn bị bài giảng chu đáo, khi lên lớp kết hợp với máy tính xách tay hoặc máy tính sẵn có để trình chiếu các bài giảng qua màn hình nên học sinh rất hứng thú và say mê học tập, từ đó chất lượng giáo dục tiến bộ đáng kể. Thấy giáo Lê Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Danh Phương khẳng định: Trong năm học vừa qua, 100% cán bộ quản lý và giáo viên, học sinh ứng dụng tốt công nghệ vào giảng dạy và học tập. Ví dụ như hệ thống

quản lý nhà trường, cơ sở dữ liệu của ngành hoặc hệ thống văn phòng điện tử... Việc chuyển đổi số trong giáo dục đã cho thấy rõ tính hiệu quả, nhất là trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Tiến Hoạt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà cho biết: Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên hiểu và nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tham mưu

cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường để thực hiện công tác chuyển đổi số. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo các trường thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số, triển khai ứng dụng thủ tục điện tử, học bạ điện tử. Chuyển đổi số còn được huyện Hưng Hà chú trọng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các tổ chức, cá nhân không cần trực tiếp đến cơ quan nhà nước nhưng vẫn có thể đăng ký hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mọi lúc, mọi nơi trên máy tính có kết nối internet và nhận kết quả qua bưu điện. Việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã phản ánh hiệu quả hoạt động điều hành của chính quyền điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà cho biết: Hiện nay, hệ thống dịch vụ công cấp huyện đã tích hợp, đăng tải công khai 272 bộ TTHC cấp huyện và 92 bộ TTHC cấp xã, trong đó có

53 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 134 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 6 tháng đầu năm 2022, huyện tiếp nhận 8.431 hồ sơ, đã giải quyết 8.136 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 96,5%; 3,5% hồ sơ giải quyết TTHC theo dịch vụ công mức độ 3, 4. Việc giải quyết các TTHC đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định, nhanh gọn, minh bạch. Cùng với đó, để thực hiện chuyển đổi số, Hưng Hà đã đầu tư lắp đặt hệ thống wifi cho 100% thôn, tổ dân phố với dung lượng lớn phục vụ cùng lúc cho trên 200 người tại một điểm để sinh hoạt chi bộ, hội họp và tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Ông Đặng Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Đức cho biết: Việc rõ nhất trong thực hiện chuyển đổi số ở Tiến Đức là các đảng viên đã sử dụng thành thạo phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", thông qua đó có thể tiếp nhận thông tin, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, tỉnh, huyện và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cơ sở một cách nhanh nhất, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi còn tập trung ứng dụng hệ thống mạng văn phòng điện tử, liên thông trong quá trình thực hiện các hình thức quản lý, trao đổi, cập nhật thông tin để từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Với quyết tâm xây dựng chính quyền số theo phương châm phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, Hưng

Hà đặt ra mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân trên môi trường số, tạo ra các giá trị mới cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và khơi dậy khát vọng bứt phá vươn lên, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đạt được mục tiêu trên, Hưng Hà chú trọng xây dựng văn hóa công sở, để cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; phổ biến kiến thức về chuyển đổi sang kinh tế số cho doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử... Phân đấu đến hết năm 2022 tỷ lệ văn bản điện tử có chứng thực số và chữ ký số đạt 80% trở lên; tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan, cá nhân lãnh đạo đạt 50% trở lên; 50% phiên họp của huyện sử dụng hệ thống phòng họp không giấy tờ; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 80% sử dụng dịch vụ công mức độ 4; 80% hồ sơ cấp huyện và 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng... Với mục tiêu đó, Hưng Hà quyết tâm bắt nhịp quá trình chuyển đổi số, tiến tới xây dựng kinh tế số, xã hội số và công dân số.

THANH THÚY

HỘI CỤU CHIẾN BINH TÌNH
Tập huấn cán bộ chủ chốt năm 2022

Sáng ngày 4/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội tập huấn cán bộ chủ chốt năm 2022. Tại hội nghị, gần 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã được truyền đạt các nội dung: Luật Giao thông đường bộ và các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính; thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian gần đây; vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; tổ chức và hoạt động của hội CCB cơ sở, xây dựng hội CCB cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt hội CCB từ tỉnh tới cơ sở có thêm các thông tin, nâng cao kiến thức, từ đó áp dụng vào hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TIẾN DAT

Ra mắt mô hình hoạt động nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố

Sáng ngày 4/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết lớp tập huấn nghiệp vụ và ra mắt mô hình hoạt động nhà văn hóa - khu thể thao thôn Xuân Phú, xã Thái Phúc (Thái Thụy). Năm 2021, huyện Thái Thụy có 6 thôn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn để triển khai đề án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố. Để án tập trung các nhiệm vụ hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố, bao gồm hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền; cách thức tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao; tập huấn nghiệp vụ quản lý và điều hành câu lạc bộ, nhà văn hóa. Sau 6 ngày tập huấn, các thành viên trong ban chủ nhiệm của các nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu, nhà văn hóa được lựa chọn để triển khai đề án trên địa bàn huyện Thái Thụy đã báo cáo kết quả đạt được qua chương trình văn nghệ tại lễ tổng kết. Nhân dịp này, UBND xã Thái Phúc đã công bố quyết định thành lập nhà văn hóa, ban chủ nhiệm nhà văn hóa thôn Xuân Phú.

TU ANH

Nông dân cũng có lương hưu



Vợ chồng bà Tạ Thị Huệ (bên phải) dành hơn 800.000 đồng mỗi tháng tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già.

C háng mấy người nghỉ nông dân cũng có lương hưu, tuy nhiên, nhờ chính sách ưu việt của bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mà hiện nay tất cả mọi người đều có cơ hội nhận lương hưu khi về già. Bà Tạ Thị Huệ ở tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiến Hải (Tiền Hải) vốn là lao động tự do, tuổi tác mỗi ngày một cao nên rất lo lắng bởi sau này khi về già sẽ không tự chủ được kinh tế, nhất là lúc ốm đau, bệnh tật. Được nhân viên thu BHXH của thị trấn tư vấn, bà quyết định tham gia BHXH tự nguyện ngay bởi đây chính là cơ hội để những người lao động tự do như bà có cơ hội được đóng BHXH và được hưởng lương hưu khi về già. Bà Huệ tâm sự: Thực sự tôi không nghĩ có ngày mình được nhận lương hưu. Trước kia, tôi cứ nghĩ phải là cán bộ, người làm trong các cơ quan nhà nước mới được nhận lương hưu. Nhưng giờ, tôi cứ nghĩ phải là cán bộ, người làm trong các cơ quan nhà nước mới được nhận lương hưu. Nhưng giờ, tôi cứ nghĩ phải là cán bộ, người làm trong các cơ quan nhà nước mới được nhận lương hưu. Nhưng giờ, tôi cứ nghĩ phải là cán bộ, người làm trong các cơ quan nhà nước mới được nhận lương hưu.

Hiện nay, bà Huệ đang tham gia mức đóng 517.000 đồng/tháng; với mức đóng này, khi đủ điều kiện nhận lương hưu, bà sẽ được lĩnh 2.028.125 đồng/tháng. Tuy nhiên, đây không phải là mức hưởng lương hưu cố định của bà Huệ mà sẽ được điều chỉnh tùy theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để bảo đảm cuộc sống. Vì vậy, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ không sợ đồng tiền bị mất giá. Nhận thấy tính ưu việt của BHXH tự nguyện nên bà Huệ bàn với gia đình tham gia thêm một suất cho chồng mình. Hiện chồng bà đang tham gia mức đóng 297.000 đồng/tháng. Tính ra mỗi tháng vợ chồng bà Huệ dành hơn 800.000 đồng để tham gia BHXH tự nguyện. Dù đây không phải là số tiền nhỏ nhưng vợ chồng bà cho rằng đó là động lực để mình cố gắng, vì bây giờ còn sức khỏe thì tích lũy vào đó, đến khi về già sẽ tự chủ được tài chính. Ngoài ra, đến khi được nhận lương hưu vợ chồng bà sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí nên sẽ rất yên tâm nếu

không may bị ốm đau, bệnh tật. Cũng ở tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiến Hải, chị Lê Thị Hương có hơn 5 năm tham gia BHXH bắt buộc. Hiện nay, do điều kiện công việc, chị không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nữa. Tuy nhiên, chị quyết định không rút BHXH một lần mà sẽ chờ để đóng nối tiếp theo hình thức BHXH tự nguyện. Chị Hương chia sẻ: Tôi quyết định đóng nối tiếp theo hình thức BHXH tự nguyện để sau này được nhận lương hưu. Nhìn những người già được nhận lương hưu hàng tháng, tôi luôn ao ước sau này mình cũng sẽ được như vậy bởi được điều chỉnh tùy theo chỉ số giá tiêu dùng dù ít hay nhiều đó cũng sẽ là nguồn tài chính đáng quý khi mình không còn sức khỏe để lao động. BHXH tự nguyện là chính sách an sinh xã hội được Nhà nước bảo hộ để hỗ trợ nông dân, người lao động tự do có cuộc sống tốt hơn khi về già. Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng, thời gian đóng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp

ĐỖ HỒNG GIA

Quản lý thủy sản mùa mưa bão

Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, thời tiết, nhiệt độ thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát tán và lây lan, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi thủy sản. Để giảm thiểu thiệt hại, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn tỉnh đã chủ động gia cố bờ bao, hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn cho các khu NTTS.

Tận dụng diện tích mặt nước sông Luộc chảy qua địa bàn, gia đình bà Vũ Thị Phương, thôn Bó Trang 3, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) đầu tư 30 lồng nuôi cá trên sông. Nghề nuôi cá lồng trên sông đã đem lại hàng trăm triệu đồng/năm cho gia đình bà. Tuy nhiên, nuôi cá lồng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong mùa mưa bão vì nguy cơ nước sông ô nhiễm, thay đổi môi trường nước... Bà Phương cho biết: Mỗi lứa cá từ 18 - 20 tháng nhưng nhờ nuôi gối vụ nên mỗi năm gia đình tôi thu bán 3 - 4 lứa, cung cấp cho thị trường gần 100 tấn cá lăng, chép, trắm, điêu hồng... Với gần 8 năm nuôi cá lồng, gia đình tôi từng chịu tổn thất (cá chết) do ô nhiễm nguồn nước từ chất thải công nghiệp vào mùa mưa bão. Để bảo vệ lồng bè vào mùa mưa bão, gia đình tôi chuẩn bị đầy đủ nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả do thiên tai; gia cố công trình, lồng nuôi, công trình phụ trợ có khả năng chịu ảnh hưởng của bão, gió, mưa. Nếu dự báo có bão lớn, gia đình tôi sẽ khẩn trương thu hoạch thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, di dời lồng, bè đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, đầu tư mua thêm thùng phao nổi, gia cố lại trụ cột, thay mới những tấm lưới cũ, rách; tăng cường cung cấp oxy bằng sục khí. Đặc biệt, trước mùa mưa bão tôi điều chỉnh thức ăn cho cá, tăng cường để kháng để cá khỏe, thường xuyên vệ sinh lồng, bè phòng, tránh dịch bệnh.

Nhiều năm gắn bó với nghề NTTS, anh Nguyễn Văn Kha, thôn Ninh Thôn, xã Hòa Bình (Hưng Hà) đã quen với công việc khi mùa mưa bão đến. Từ khâu tôn tạo bờ ao, chuẩn bị lưới quây đến kiểm tra, sửa chữa máy bơm... đã được anh chủ động làm sớm. Với 4 mẫu ao, những năm gần đây nuôi cá đã mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình anh. Tuy nhiên, theo anh Kha, nếu không chú ý phòng, chống trong mùa mưa bão, chẳng may gặp rủi ro sẽ gây thiệt hại không nhỏ, thậm chí mất trắng. Ngoài chế độ dinh dưỡng, do nuôi cá trên ao bán nổi không sâu như ao truyền thống nên anh luôn chú trọng phòng ngừa sự cố tràn bờ, vỡ bờ, giữ an toàn cho diện tích thủy sản bằng cách đầu tư nạo vét kênh mương, tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn.

Ông Vũ Kim Cẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Trước diễn biến phức tạp, khó lường, cục đoan của thời tiết, để bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất thủy sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong nuôi trồng, khai thác thủy sản khi bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra, Chi cục Thủy sản khuyến cáo các hộ NTTS thường xuyên kiểm tra ao, đầm, lồng, bè gia cố lại lưới, hệ thống dây neo, các trang thiết bị bảo đảm an toàn và có biện pháp bảo vệ tránh thất thoát thủy sản nuôi. Khi có tin bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng cần khẩn trương thu hoạch các đối tượng nuôi đã đạt kích thước thương phẩm, di chuyển lồng, bè vào khu vực kín gió, có dòng chảy nhẹ. Trong thời gian bão, áp thấp nhiệt đới

cần giảm hoặc dừng cho cá ăn, khi có mưa lớn tiến hành xả nước tăng áp, sử dụng vôi bột nông nghiệp với lượng 2 - 3kg/100m² hòa nước tác xuống ao, đầm để ổn định pH; sau mưa, bảo đảm bổ sung khoáng chất, men tiêu hóa cho đối tượng nuôi và sử dụng chế phẩm sinh học cho ao nuôi. Năm 2021, bão số 8 kèm mưa lớn ảnh hưởng trên 1.400ha NTTS, trong đó tràn mùm số đoạn bờ bao vùn đầm NTTS ngoài đê bồi kiến 560ha ao, đầm của hai huyện Kiến Xương, Thái Thụy bị ngập lụt. Vì thế, việc chủ động các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng do mưa, bão gây ra đối với diện tích NTTS là rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi, khai thác triệt để diện tích NTTS của tỉnh.

NGÂN HUỖN



Trong thời gian diễn ra bão, áp thấp nhiệt đới, ngành nông nghiệp khuyến cáo người nuôi gia cầm hoặc dừng cho cá ăn.